

การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล และการติดต่อประสานงาน ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนัก	๑.งานบริหารทั่วไป	งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
๒. กลุ่มมาตรฐานด้านการปศุสัตว์	๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและสินค้าปศุสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติด้านสินค้าปศุสัตว์ที่จะใช้บังคับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ ๓) ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ	๒.งานมาตรฐานการปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและสินค้าปศุสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ - กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้านการปศุสัตว์ - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
๓. กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์	๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการรับรองด้านการผลิตปศุสัตว์ ๒) ดำเนินการระบบประกันคุณภาพ เพื่อกำกับดูแลโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๓.งานรับรองการผลิตปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการรับรองด้านการผลิตปศุสัตว์ ดำเนินการกำกับดูแลมาตรฐานระบบกันคุณภาพของโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์	- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ - กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้านการปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ-ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	๓) จัดทำ Risk Analysis สินค้าปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรับรองการผลิตปศุสัตว์	และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	- ระบบการรับรองและระบบประกันคุณภาพด้านการผลิตปศุสัตว์ มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานฟาร์ม
๔. กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์	๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์ ๒) ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามให้ผู้ประกอบการผลิต ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด ๓) ดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สำหรับสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ๔) ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์	๔. งานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์ กำกับตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของผู้ประกอบการผลิต ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ส่งออก และออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สำหรับสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก	- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ - กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้านการปศุสัตว์ - ระบบการตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิต ปศุสัตว์ มาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์
๕. กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์	๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์	๕. งานมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์	- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ - มาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ-ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๖. กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ	<p>๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และกระบวนการฆ่าสัตว์ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล</p> <p>๒) ควบคุม กำกับ ดูแลโรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	๖.งานมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และกระบวนการฆ่าสัตว์เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย ควบคุมกำกับโรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์	<p>- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์</p> <p>- มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์</p>
๗. กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล	<p>๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักฮาลาล</p> <p>๒) ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาข้อหาหรือเกี่ยวกับกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและมาตรฐานฮาลาล</p> <p>๓) ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบเพื่อการรับรองฮาลาลในสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปร่วมกับองค์กรศาสนาอิสลาม</p> <p>๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาข้อหาหรือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติด้านฮาลาลในด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์</p>	๗.งานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องตามหลักฮาลาล ร่วมกับองค์กรศาสนาอิสลามตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลในสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป	<p>- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์</p> <p>กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้านการปศุสัตว์</p> <p>- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติด้านฮาลาลในด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์</p>
๘. กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์	<p>๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์</p> <p>๒) เป็นศูนย์ข้อมูลระบบรับรองและกำกับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p>	๘.งานสารสนเทศการเฝ้าระวังด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการเฝ้าระวังจัดทำระบบเตือนภัย	<p>- ระบบเฝ้าระวัง ระบบเตือนภัย และระบบสอย้อนด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์</p> <p>- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ-ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	<p>๓) ดำเนินการเฝ้าระวังจัดทำระบบเตือนภัยในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) ดำเนินการในระบบสอบย้อน เพื่อทวนสอบผลการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และระบบสอบย้อนเพื่อทวนสอบผลการควบคุมคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>๙. กลุ่มควบคุมอาหารและยาสัตว์</p>	<p>๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองด้านมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์</p> <p>๒) ควบคุม กำกับ ดูแล การผลิต การใช้ การนำเข้า การส่งออก และการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓) ดำเนินการระบบประกันคุณภาพ เพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้ขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>๔) ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์</p>	<p>๙. งานมาตรฐานอาหารสัตว์และยาสัตว์</p> <p>ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองด้านมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล การผลิต การใช้ การนำเข้า การส่งออก การขาย และระบบประกันคุณภาพของผู้ประกอบการผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้ขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้านการปศุสัตว์ กฎหมายว่าด้วยยาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับยาสัตว์ - มาตรฐานอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ - ระบบประกันคุณภาพ